



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัส COVID 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 ในปัจจุบัน ยังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย จากการติดเชื้อไวรัส COVID 19 ลดลงตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สามารถติดเชื้อและรักษาให้หายได้ง่ายยิ่งขึ้น หลังเกิดภูมิต้านทานตามธรรมชาติร่วมกับภูมิต้านทานจากวัคซีน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคนี้ได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ ผู้ป่วยบางรายอาจป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษา และเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นระบบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วย COVID 19 ตามระดับอาการป่วย โดยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแบบ Home isolation เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้อาการป่วยไม่มากหรือไม่มีอาการ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง และสีแดง ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาล หรือ Hospital หรือ โรงพยาบาลสนาม เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรง ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 72 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และเพื่อให้การใช้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ ประกอบด้วย (1) สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (2) เงินรับขวัญบุตรสมาชิก (3) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก (4) สวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิกกรณีออกจากงาน เกษียณอายุการทำงาน ถึงแก่กรรม/ทุพพลภาพ และ (5) เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเงินทุนสวัสดิการ ต่อเนื่องถึงสิ้นปีบัญชี 2565 ประมาณ 3,503,000.- บาท ปัจจุบันคงเหลือ 4,975,300.- บาท ประกอบกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันแปรปรวนต่อการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อการใช้เงินทุนสวัสดิการในอนาคตได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จึงมีมติเห็นชอบ การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ กรณีติดเชื้อไวรัส COVID 19 เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

/สวัสดิการ...

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัส COVID 19

กลุ่มผู้ป่วย	รูปแบบการรักษาตัว	สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
สีเขียว	Home isolation	เงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500.- บาท (จ่ายครั้งเดียว)
สีเหลือง/สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> ● สถานพยาบาล ● Hospitel ● รพ.สนาม (ภายใต้การดูแลของแพทย์)	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ตามจำนวนวันที่เป็นผู้ป่วยใน สุดสุดไม่เกิน 10 วัน/ปี) เงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นไปตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ผู้เจ็บป่วย พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแบบ Home isolation

สีเหลือง/สีแดง หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ผู้เจ็บป่วย ซึ่งสถานพยาบาลรับไว้บำบัดรักษาในสถานพยาบาล Hospitel/รพ.สนาม (ภายใต้การดูแลของแพทย์) ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องเดินทางไปเข้ารับการรักษา

โดยสมาชิกสหกรณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID 19 สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัส COVID 19 ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด เข้ามายังสหกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ สามารถขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัส COVID 19 ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรณีสมาชิกสหกรณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID 19 ก่อนประกาศฉบับนี้ ซึ่งยังไม่เคยขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัส COVID 19 จากสหกรณ์ฯ มาก่อน รวมถึงสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีติดเชื้อ CORONAVIRUS -COVID 19 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ให้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัส COVID 19 นี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565



(นายพิสิษฐ สุขอนันต์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด